

Số: 40/BC-BKTXH

Đắk Gleï, ngày 07 tháng 7 năm 2023

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

**Báo cáo số 371/BC-UBND ngày 26/6/2023 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Quốc phòng, An ninh 6 tháng đầu 2023; Dự thảo Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;*

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân huyện tại công văn số 12/TTHĐND-CV ngày 27/6/2023 về việc phân công thẩm tra các nội dung UBND huyện trình; Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện chủ trì phối hợp với Ban Pháp chế tổ chức họp thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

**I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Quốc phòng, An ninh 6 tháng đầu năm 2023:** Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện, trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau:

### **1. Kết quả đạt được.**

Trong điều kiện khó khăn, phục hồi sau đại dịch Covid-19, thiên tai và dịch bệnh vẫn còn xảy ra trên địa bàn huyện đã tác động không nhỏ đến tất cả các ngành, lĩnh vực... Với quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự đồng thuận, tích cực tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh; các hoạt động kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện; chất lượng khám, chữa bệnh ngày một nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo; cải cách hành chính được các ngành, các cấp triển khai tích cực, đồng bộ, dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai có hiệu quả; Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại luôn được chú trọng; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quán triệt và triển khai kịp thời.

- Về kinh tế: **Về tăng trưởng kinh tế:** Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm theo giá so sánh 2010 ước là 1.210 tỷ đồng, đạt 42,7% so với kế hoạch, tăng 24,5% so với cùng kỳ (+238 tỷ đồng), trong đó: Nông - Lâm - Thủy sản tăng 15,04%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 28%; Thương mại - Dịch vụ tăng 28,3%; Cơ cấu tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành: Nông - Lâm - Thủy sản 32,18% tăng 0,1% so với cùng kỳ; Công nghiệp - Xây dựng tăng 27,7% so với cùng kỳ, đạt 47,3% so với kế hoạch; Thương mại - Dịch vụ ước khoảng 104,1 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch và tăng



10,6% so với cùng kỳ ; diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2022-2023 là 942,5 ha, đạt 107,1% kế hoạch, tăng 5% (+41,3 ha) so với cùng kỳ . Toàn huyện có 03 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, có 11 sản phẩm OCOP đạt từ 03 sao trở lên.

- Về văn hóa, xã hội và môi trường: Công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, giảm nghèo, Công tác đào tạo nghề tiếp tục được duy trì<sup>1</sup>. Triển khai tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023<sup>2</sup>, an sinh xã hội được thực hiện thường xuyên, chủ động. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm<sup>(3)</sup>; Các dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, không có ca tử vong<sup>(4)</sup>; hoạt động tiêm chủng mở rộng, duy trì thường xuyên và đảm bảo an toàn. Hoàn thành tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao các cấp. Các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm, thực hiện cơ bản đầy đủ, kịp thời.

- Về quốc phòng, an ninh: Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định; Công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy được chỉ đạo thường xuyên. Công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm được chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

## 2. Về hạn chế, khuyết điểm

Qua nghiên cứu báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 và hạn chế, khuyết điểm đã đề cập tại báo cáo. Ngoài ra, Ban nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như:

- Công tác tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh giết mổ gia súc tập trung về khu giết mổ tập trung của huyện còn chưa quyết liệt, thiếu tính đồng bộ (hiện nay vẫn còn 09 hộ vẫn chưa tập trung về lò giết mổ tập trung). Việc quản lý và vận hành bến xe trung tâm huyện chưa đạt hiệu quả cao. Công tác xây dựng phương án sử dụng, kinh doanh các cửa hàng thương mại trên địa bàn huyện chưa được quan tâm đúng mức.

- Việc thực hiện bàn giao diện tích rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý về cho các đơn vị chủ rừng theo Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 10 tháng

<sup>1</sup> Đến thời điểm hiện tại đã tiến hành khai giảng và đào tạo được 03 lớp nghề lao động nông thôn với 107 học viên tham gia học tập, Cụ thể: (1) nghề Phi nông nghiệp 01 lớp (nghề Nề hoàn thiện) tại xã Mường Hoong với 35 học viên tham gia học tập; (2) nghề Nông nghiệp 02 lớp: 01 lớp nghề trồng sắn tại xã Đăk Pék có 35 học viên tham gia học tập và 01 lớp nghề thuốc Thú y tại xã Đăk Nhoong có 37 học viên tham gia học tập.

<sup>2</sup> Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thuận An DMC, Công ty cổ phần cung ứng và quản lý nhân lực Thăng Long, Công ty TNHH thương mại dịch vụ ENDLESS, Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực MEKONG; triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01 năm 2023; Công ty Cổ phần Trường Gia GROUP; Công ty Cổ phần đầu tư tập đoàn NEWSTAR; Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực TRASESCO; Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh. HT1; Công ty TNHH Quốc tế DAIICHI GROUP; tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản...

<sup>(3)</sup> 14/34 trường đạt chuẩn quốc gia.

<sup>(4)</sup> Tay chân miệng ghi nhận 01 ca mắc mới; số ca mắc thủy đậu ghi nhận 15 ca mắc; bệnh phong ghi nhận 01 ca mắc bệnh phong mới; quai bị không ghi nhận ca mắc; cúm A(H1N1, H5N1, H7N9) trong 6 tháng đầu năm không ghi nhận bệnh nhân mắc; sốt xuất huyết Dengue ghi nhận 03 ca mắc; sốt rét trong quý không ghi nhận ca mắc; bệnh lao ghi nhận 12 bệnh nhân lao, trong đó có 08 ca AFB (+); HIV/AIDS ghi nhận trường hợp nhiễm HIV mới.



11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh còn khó khăn, vướng mắc. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện tiếp tục thực hiện chậm so với quy định (18/5/2023).

- Chưa đảm bảo việc duy trì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, nhất là đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc các xã khu vực I và người dân tộc thiểu số bị giảm thẻ do bị điều chỉnh theo Quyết định số 861/QĐ-TTg (*xã đạt chuẩn nông thôn mới*).

## **II. Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023**

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu và nhiệm vụ trong báo cáo. Tuy nhiên, đối với phần giải pháp chủ yếu đề nghị UBND huyện tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Đề nghị UBND huyện, trên cơ sở các chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND<sup>5</sup> huyện và kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết 6 tháng đầu năm đánh giá hạn chế, tồn tại, nguyên nhân để xác định các giải pháp cho phù hợp, đảm bảo thực hiện thành công các chỉ tiêu HĐND huyện giao.

Để góp phần thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2023 đã được xác định tại Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, ngoài các nội dung đã nêu trong báo cáo, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

- Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch; khắc phục những hạn chế bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ rừng theo kiến nghị của các Đoàn giám sát, đồng thời theo dõi, chăm sóc đối với những diện tích đã thực hiện đảm bảo tỷ lệ cây sống ở mức cao nhất.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, tài nguyên môi trường. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Bố trí kinh phí để thực hiện việc đo đạc chính quy, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tiêm chủng vắc-xin cho những nhóm có nguy cơ mắc bệnh và tiếp tục truyền thông để người dân có ý thức phòng, chống dịch; kiểm soát chặt chẽ việc mua, sử dụng thuốc, vật tư y tế cho phòng, chống dịch theo đúng quy định. Hiện nay, với việc Trung ương thông báo chuyển bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B cho thấy bệnh đã được kiểm soát, tuy nhiên đề nghị chỉ đạo Trung tâm y tế không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, sẵn sàng các điều kiện cần thiết để ứng phó với các đại dịch có thể xảy ra và dịch COVID-19 có thể quay lại.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện, nhất là việc giao và giải ngân vốn ngân sách trung ương năm 2023; kịp thời hướng dẫn các sở, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện tránh trùng lặp các nội dung, nhiệm vụ theo từng Chương trình.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, trao quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về đất đai, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, nông dân, nông

<sup>5</sup> Nghị quyết số 30/NQ-HĐND



thôn; phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Kịp thời tháo gỡ, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời chỉ đạo giải quyết các kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và các Ban Hội đồng nhân dân huyện, báo cáo cụ thể kết quả giải quyết về các cơ quan giám sát.

- Chủ động lên phương án phòng chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai trước khi mùa bão lũ năm 2023 bắt đầu.

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các ngành phối hợp với Đảng uỷ, UBND 02 xã Đăk Pek, Đăk Môn có phương án, giải pháp nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc 02 xã này.

- Đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, nhất là các thông tin về phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt việc tốt. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững", theo kế hoạch<sup>6</sup> của Huyện uỷ.

### III. Về dự thảo Nghị quyết.

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện trên cơ sở kết luận của BCH Đảng bộ huyện về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh để xác định tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, để xác định nhiệm vụ giải pháp trong 6 cuối năm 2023 cho phù hợp. Đồng thời chỉ đạo, rà soát điều chỉnh số liệu tại Báo cáo và một số nội dung giải pháp tại dự thảo Nghị quyết để đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đề nghị UBND huyện tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

Về phần căn cứ: đề nghị bổ sung "*Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về phương hướng nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội năm 2023*".

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV Kỳ họp thứ 5 xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- UBND huyện;
- TV Ban KT-XH, Ban PC;
- Lưu: VT, ban KT-XH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**Đình Văn Quý**

<sup>6</sup> Kế hoạch số 37-KH/HU ngày 14/5/2021 của Huyện uỷ Đăk Glei.